



ปีที่ 64 ฉบับที่ 22096 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หน้า 15

เกิดศึกชิง 'ถั่งเช่า' แล้ว

ในโลกนี้ไม่มีใครอยากจะตาย เพราะโรคร้ายแรง หรือบางคนก็อยากจะมีสมรรถภาพทางเพศที่แข็งแรง แม้จะมีอายุล่วงเข้าผู้สูงวัยแล้วก็ตามด้วยเหตุนี้เองทำให้สมุนไพรที่มีคุณสมบัติในเรื่องนี้จึงเป็นที่ต้องการ และมีราคาสูง

โดยเฉพาะถั่งเช่า หรือ ถั่งเช่าที่เป็นสมุนไพรจีนที่รำลือว่าเป็นยาเทวดา มีสรรพคุณล้ำเลิศ และมีราคาแพงตั้งทองคำเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้เป็นที่ต้องการสูงมาก ขณะที่ปริมาณถั่งเช่าที่ผลิตได้มีจำนวนน้อยและหายาก

แม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรี "ทักษิณ ชินวัตร" ก็เคยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกว่า "ผมไปจีนบ่อยๆ มีพรรคพวกเอาสมุนไพรจีนคือ "ถั่งเช่า" ที่เป็นเห็ดที่คล้ายตัวหนอนขึ้นอยู่บนเขาที่เบตราคาแพงมากมาให้ทาน ซึ่งอดีตนายกฯ จีนที่เคยทำงานพร้อมกับผม คือ ท่าน จูจวงจี จะทานเป็นประจำ ท่านบอกกับผมว่า เหมาะสำหรับคนทำงานหนัก"

ตามข้อมูลของวิกิพีเดียบอกว่า ถั่งเช่า มีความหมายว่า "หญ้าหนอน" หรือ "ฤดูหนาวเป็นหนอน ฤดูร้อนเป็นหญ้า" เกิดจากหนอนผีเสื้อแถบที่ราบสูงทิเบตที่จำศีลอยู่ใต้ดินในฤดูหนาวถูกสปอร์ของเห็ดราในสกุล *Ophiocordyceps* อาศัยเป็นปรสิต และเติบโตสร้างเส้นใยออกมาทางส่วนหัวของตัวหนอนในฤดูร้อน เห็ดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Ophiocordyceps sinensis* หรือเห็ดถั่งเช่านั่นเอง

เห็ดชนิดนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆ เพราะมันจะขึ้นในพื้นที่บางพื้นที่เท่านั้นคือ ในทิเบต มณฑลชิงไห่ มณฑลเสฉวน และแถบเทือกเขาหิมาลัยในอินเดีย หรือภูฏาน ฯลฯ ซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ และรักษาโรคมะเร็งที่เป็นโรคร้ายแรงอันดับต้นของคนทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เห็ดถั่งเช่านี้มีราคาแพงมาก แต่การเลือกซื้อก็ต้องดูให้ดีเพราะ มีทั้งของแท้ และของปลอม ซึ่ง **ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล** ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดเคยให้ข้อมูลไว้ว่า เห็ดถั่งเช่าที่วางขายในเมืองไทยนั้น ไม่ใช่เห็ดของแท้ส่งตรงจากทิเบตมาแต่อย่างใด แต่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของเทคโนโลยีไม่ใช้กระบวนการทางธรรมชาติ ถ้าของจริงต้องไปซื้อของภูฏาน เพราะที่นั่นรัฐบาลเขาจะออก Certificated ให้ทุกตัวหนอน

"ถั่งเช่าแท้ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,000 เมตรขึ้นไป อย่างประเทศภูฏาน ซึ่งเป็นประเทศที่มีเห็ดชนิดนี้มากที่สุดและที่ราบสูงทิเบต"

เรื่องราวของเห็ดถั่งเช่ามีการกำเนิดที่พิศดารมากคือมันจะเกิดขึ้นตามตัวหนอนที่มันอยู่ใต้ดิน เวลาที่หิมะตกมันก็จะอยู่จำศีลอย่างนั้น ยกเว้นเวลาหิมะละลาย มันก็จะออกมาเพื่อจะกินน้ำค้าง ไปไม่ รากไม้ ขณะที่มันไผ่ออกมา ถ้ามันขาดเจ็บ มันก็จะเริ่มเหี่ยวรา ที่นี้ถั่งเช่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา มันก็จะไม่ตายทันที เพราะฉะนั้น มันก็จะผลุบๆ โผล่ๆ อยู่หิมะตกก็จำศีล หิมะละลายก็ไผ่ขึ้นมา แล้วผ่านไปประมาณ



วิกิโลก
วิกิธุรกิจ

• โฮเมอร์

6 ปี มันถึงเกิดออกมาเป็นผีเสื้อ

เพราะฉะนั้น ขณะที่มันมีเชื้อราอยู่ในตัวมันเอง มันจะป่วย และตาย ไม่กลายเป็นผีเสื้อ พอออกมาตาย ร่างกายข้างในมันมีเชื้อรา ไร่เชื้อราตัวนี้มันก็จะกินตัวไส้ฟงจนทะลุปรุปรองหมดและทะลุหัวหนอนขึ้นมาแล้วก็ออกมาเป็นดอกเห็ด เพราะฉะนั้น ข้างในตัวหนอนจะเป็นเส้นใยของเห็ดทั้งนั้น แต่ข้างนอกจะเป็นปลอกหุ้มของตัวหนอนไว้

เรียกว่า เส้นใยเห็ดที่เกิดขึ้น และทะลุหัวหนอนขึ้นมาอีก

"มันไม่เคยเป็นที่ต้องการมาก่อน แต่ตอนนี้เรารู้ว่ามีค่า จึงเกิดการต่อสู้ระหว่างเพื่อนบ้านกันบ่อยๆ" นายจันตอ กง ป้าเล่าให้ฟัง ขณะชายเห็ดถั่งเช่าครึ่งกิโลกรัมให้พ่อค้าปลีกในเมืองลงเหิน ซึ่งเป็นเมืองชนบททางไกลในมณฑลชิงไห่ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เขาเล่าว่า คนเก็บเห็ดถั่งเช่าให้เขาบางคนนั้นถึงขั้นตีรันฟันแทงกับชาวบ้านคนอื่นเพื่อแย่งสิทธิ์ในการเก็บเห็ดตัวหนอน จนทำให้มีผู้เอาชีวิตมาลงเวลายี่ 2 คนในสมรภูมิซึ่งเป็นระลอกเนินเขียวล้อมรอบเมืองลงเหินหรือที่ชาวทิเบตเรียกกันว่า เรียบกอง (Rebkong)

ทั้งหมดนี้เป็นรายงานข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ และยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า

"ศึกแย่งชิงเห็ดถั่งเช่าดุเดือดถึงขั้นองค์ทะเลาะมาผู้นำจิตวิญญาณของทิเบตต้องเรียกร้องให้ชาวบ้านเลิกใช้ความรุนแรงต่อกัน เพราะขัดกับหลักของศาสนาพุทธ"

แต่อย่างว่าล่ะครับ ความยากจน ประกอบกับราคาแพงของเห็ดชนิดนี้ทำให้เกิดความโลภ และต้องการเงินทองมาดำรงชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อมีโอกาสจึงต้องทำแม้จะรู้ว่าขัดกับหลักพุทธศาสนาก็ตาม

เส้นทางของเห็ดถั่งเช่าไปจบลงที่อาหารปรุงพิเศษเช่นในรูปของน้ำชุป สำหรับเศรษฐกิจคาร์เตอร์บนและในงานเลี้ยงดินเนอร์ โดยใครที่ได้กินเห็ดชนิดนี้จะได้รู้คุณค่าของสารอาหาร และเจ้าภาพจัดงานก็ได้หน้าได้ตา โดยเฉพาะในสังคมจีนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

แล้วความเชื่อว่า เห็ดถั่งเช่ามีสรรพคุณวิเศษนี้เอง แดม



คือ เห็ดถั่งเช่า ยาเทวดาที่มีราคาแพงดุจดั่งค่าน้ำมันเอง แพงแค่ไหนราคาต่อกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านบาทเลยทีเดียว..!

แล้วล่าสุดก็เกิดเป็นข่าวขึ้นมาจากกรรงานของ **เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์**ระบุว่า

"ชาวทิเบตในมณฑลชิงไห่แย่งกันเก็บเห็ดถั่งเช่า หลังจากรู้ว่า ราคาของมันมากมายประหนึ่งทองคำ เนื่องจากมีสรรพคุณเป็นยาได้เป็นอย่างดี"

เพราะเชื่อว่า เจ้าเห็ดที่มีรูปร่างคล้ายกิ่งไม้สีน้ำตาลเล็กๆ ติดอยู่บนปลายของตัวหนอนสีเหลือง ที่มีมันย่นนี้แหละคือผู้ช่วยชีวิต เพราะมีสรรพคุณรักษาโรคมะเร็ง และเพิ่มสมรรถนะทางเพศ ตามตำรับยาแผนโบราณของจีน บางครั้งถึงกับเรียกเห็ด ตัวหนอนว่า ไวอากร้าหิมาลัย

หายากมาก และคนมีความต้องการสูง จึงทำให้ราคาแพงมาก ทั้งๆ ที่ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่า จะเป็นจริงตามนั้นหรือไม่ก็ตาม

นายหย่ง เมิ่งเสียน ผู้จัดการร้านเรียบกองคัลเจอร์ (Rebkong Culture) ในเมืองลงเหิน และเป็นผู้ชายเห็ดถั่งเช่ารายใหญ่ที่สุดของเมืองให้ข้อคิดน่าสนใจว่า

"การแย่งชิงเก็บเห็ดถั่งเช่าในหมู่บ้านอาจทวีความรุนแรงเดือดอดมากขึ้นนับจากนี้ เนื่องจากแต่ก่อนชาวบ้านมากมายไม่เคยรู้ว่ามันมีราคาในท้องตลาดสูงปานราคาทองคำและเป็นที่ต้องการของผู้คนมากมายถึงขนาดนี้"

เป็นใจครับ เรื่องราวของเห็ดถั่งเช่าที่มีเกิดขึ้นมาอย่างพิศดารและกลายเป็นศึกแย่งชิงของคนในพื้นที่ไปแล้วในขณะนี้!